

ชื่อโครงการ : วิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย
ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย

ประเภทวิชา : พาณิชยกรรม

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึกษา : นางรัตติยา สุวินัย
: นางฮัสนา และไหม

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

การดำเนินโครงการวิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำวิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 2) เพื่อนำทักษะวิชาโปรแกรมกราฟิก และวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ 3) เพื่อสร้างความสามารถการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและบุคคลอื่นให้มีความทำงานร่วมกันเป็นทีม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครู 35 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย จำนวน 524 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ตัวโครงการ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ 3) แบบทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ทำการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลออนไลน์ 2) แจกกำหนดการขอเข้านำเสนอโครงการวิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 3) จัดเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจกับคณะครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

ผลของโครงการ พบว่า จากการศึกษาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินด้านต่าง ๆ โดยภาพ ได้รับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.50 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมา ด้านการออกแบบอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 และน้อยที่สุด ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ได้รับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของผู้ตอบแบบประเมิน จากที่ได้ให้นักเรียนวัดความรู้ ความเข้าใจ จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนทั้งหมด 43 คน ซึ่งนักเรียนผู้เข้ารับการประเมิน มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามประสิทธิภาพสื่อที่สร้างขึ้น 89.30/81.86

ผลของการวิจัยโครงการ วิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ดังกล่าว ได้ดำเนินได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนควรมีการนำวิชาโอวาทวัยรุ่นยุค 4.0 ห่างไกลจากสารเสพติด ตอน น้ำกระท่อม ด้วยระบบมัลติมีเดีย ให้กับโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ไปพัฒนาอีกต่อไป